

## เปิดทางครูศูนย์การศึกษาพิเศษมีตัวครู

นำเสนอเมื่อ : 15 พ.ค. 2560

บอร์ดครูสภา ไฟเขียวครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เรียนป.บัณฑิต ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หวังให้ได้รับสิทธิเหมือนครูสอนเด็กทั่วไป พร้อมให้ศูนย์การศึกษาพิเศษทั่วประเทศ เป็นสถานศึกษาฝึกประสบการณ์ด้วย

วันนี้ (15 พ.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการครูสภา เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าในการจัดตั้งสถาบันครูพัฒนา เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาด้านวิชาการของครู โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานเรื่องโครงสร้างและการสรรหาคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ รวมถึงการขอไปยังบริษัท google เพื่อขอจดทะเบียนโดเมนเนมของสถาบันครูพัฒนาภายใต้ชื่อ kurupattana.ac.th สำหรับการเผยแพร่ความรู้ และเป็นศูนย์กลางของข้อมูล รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งนี้ จะมีการเปิดสถาบันครูพัฒนาอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 กรกฎาคม ซึ่งถือเป็นวันดี เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมอบแนวทางการพัฒนาครูในวันดังกล่าว

โฆษก ศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้สิทธิครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) และให้ศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีอยู่ 118 แห่งทั่วประเทศ เป็นสถานศึกษาฝึกประสบการณ์สำหรับการศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีครูของศูนย์การศึกษาพิเศษ จะอนุญาตให้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราว เพราะศูนย์การศึกษาพิเศษไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่เข้าหลักเกณฑ์การเป็นสถานศึกษา ดังนั้น ครูผู้สอนจึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่ สพฐ. เห็นว่า ครูกลุ่มนี้ น่าจะได้รับโอกาสให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเหมือนกับครูในโรงเรียนทั่วไป จะได้ไม่เสียสิทธิ โดยให้เรียนป.บัณฑิต ตามหลักเกณฑ์ของครูสภา

ดร.กมล กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 37,870 ราย และอนุมัติต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 10,047 ราย รวมถึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะที่ 1 ประเมินมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี ผศ. สวรรค์ วรอินทร เป็นประธาน คณะที่ 2 ประเมินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มี ศ. พุทธิ ศิริบรรณพิทักษ์ เป็นประธาน คณะที่ 3 ประเมินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันการพลศึกษา มี รศ. ศักดิ์ กองสุวรรณ เป็นประธาน และ คณะที่ 4 ประเมินมหาวิทยาลัยเอกชน มี รศ. อมรรชัย ดันดีเมธ เป็นประธาน และ คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 คณะ มี ศ. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ เป็นประธาน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์](#) วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.56 น.

